

Tận dụng cơ hội, tăng tốc xuất khẩu

Những tháng đầu năm 2025, bức tranh kinh tế của tỉnh xuất hiện nhiều điểm sáng, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang nỗ lực không ngừng để đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế, tận dụng tốt cơ hội để tăng tốc sản xuất, xuất khẩu, tạo đà cho sự tăng trưởng mạnh mẽ.



Các sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tiến Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Đổi mới, sáng tạo để chiếm lĩnh thị trường

Từ đầu năm đến nay, các công nhân của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hào (khu công nghiệp Tiến Hải) tập trung cao độ cho sản xuất nhằm bảo đảm tiến độ các đơn hàng xuất khẩu. Chị Phan Thị Yến, công nhân tổ sự gia dụng xuất khẩu chia sẻ: Ngay sau kỳ nghỉ tết, anh chị em công nhân trở lại nhà máy và bắt tay ngay vào sản xuất, chú trọng các khâu kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu

của đơn hàng. Còn chị Nguyễn Thị Liên, tổ trưởng tổ sản xuất sứ gia dụng xuất khẩu cho biết: Chúng tôi ai cũng xác định phải sát sao với công việc để có sản phẩm chất lượng tốt nhất và đạt năng suất cao. Ngay từ đầu năm, công việc suôn sẻ mang tới hy vọng cho người lao động một năm có nhiều việc làm, thu nhập tốt hơn năm trước.

Ngoài sản phẩm sứ gia dụng, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hào cũng có đơn hàng xuất khẩu sản phẩm sứ vệ sinh

đi một số nước như Myanmar, Hàn Quốc. Ông Nguyễn Quốc Phòng, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Nhờ đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động và đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo cả về chất lượng, hình thức, mẫu mã mới nên các sản phẩm của Long Hào đã hấp dẫn người tiêu dùng, nhất là đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Đây chính là mẫu chốt để doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu trong năm 2024 và

đầu năm 2025. Hiện tại, song song với xúc tiến phát triển thêm thị trường xuất khẩu, Long Hào tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ và chuẩn bị sẵn sàng nguồn nguyên liệu, phụ liệu bảo đảm duy trì cường độ sản xuất cao để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% so với năm 2024.

Bức tranh xuất khẩu của tỉnh những tháng đầu năm thực sự khởi sắc đối với cả khu vực doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Tận dụng các hiệp định thương mại tự do - FTA thế hệ mới với những ưu đãi về thuế quan, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Ông Yang Xue Bing, Xưởng trưởng sản xuất Công ty TNHH Greenworks Việt Nam (khu công nghiệp Liên Hà Thái) cho biết: Từ tháng 11/2024, dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam của chúng tôi chính thức đi vào sản xuất. Sản phẩm chính của nhà máy là các máy móc, thiết bị làm vườn xuất khẩu. Tháng 12/2024, nhà máy đã sản xuất và xuất khẩu được hơn 70.000 chiếc, kim ngạch đạt 6.635.272 USD. Tháng 1/2025, chúng tôi đạt sản lượng 153.299 chiếc, kim ngạch đạt 7.658.463 USD, có tới 90% sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Mỹ, còn lại xuất khẩu vào châu Âu. Do nghỉ tết gần 1 tuần nên trong tháng 2 chúng tôi huy động nhân lực, máy móc và động viên người lao động tranh thủ mọi thời gian để

sản xuất, duy trì đúng cam kết thời gian giao hàng cho đối tác. Dự kiến năm 2025, đơn hàng xuất khẩu sẽ dồi dào nên hiện nay bên cạnh tổ chức sản xuất chúng tôi tiếp tục tuyển dụng thêm gần 200 lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, xuất khẩu của Công ty.

Có thể nói, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng, đa dạng chủng loại, mẫu mã sản phẩm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, tham gia xúc tiến giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác nên mở rộng được thị trường xuất khẩu. Đây chính là lý do hoạt động xuất nhập khẩu những tháng đầu năm nay của tỉnh trở nên nhộn nhịp, khởi sắc. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 1/2025 đạt 444,1 triệu USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 271.535.247 USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 172.501.971 USD, cán cân thương mại xuất siêu gần 100 triệu USD. Trong nửa đầu tháng 2 cũng ghi nhận hoạt động xuất khẩu tăng mạnh với tổng kim ngạch ước đạt gần 150 triệu USD. Nhiều mặt hàng chủ lực của tỉnh như dệt may, da giày, thủy sản, động sản... đã thâm nhập hiệu quả vào một số thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh và tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Có được bức tranh xuất nhập khẩu đầu năm khởi sắc, các doanh nghiệp Thái Bình phải nỗ lực vượt qua không ít thách thức như sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước, biến

động tỷ giá hối đoái, chi phí vận chuyển tăng cao... bằng những giải pháp hữu hiệu như đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt, các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước đã kịp thời đồng hành, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Thái Bình đã tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trực tiếp xuống các doanh nghiệp hướng dẫn việc thực hiện các quy định mới về thủ tục thông quan hàng hóa. Bố trí cán bộ trực tiếp nhận và giải quyết kịp thời các giao dịch thủ tục hành chính xuất nhập khẩu, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, giảm thiểu thời gian và chi phí, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Lê Văn Hào, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Bên cạnh công

khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định, Chi cục cũng đẩy mạnh số hóa theo chiến lược phát triển hải quan số, hải quan thông minh nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hóa thuận lợi. Chỉ tính trong tháng 1, Chi cục Hải quan Thái Bình đã tiếp nhận, rà soát và giải quyết 5.721 tờ khai nhập khẩu và 6.656 tờ khai xuất khẩu với hàng chục triệu tấn hàng hóa cho các doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Với nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp cùng sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động xuất nhập khẩu của Thái Bình đang được khai thông, tăng trưởng ngay những tháng đầu năm 2025. Sự khởi đầu thuận lợi chính là bước tạo đà cho lĩnh vực thương mại quốc tế của tỉnh bứt phá, kích thích doanh nghiệp gia tăng sản xuất góp phần cùng các ngành kinh tế phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Thái Bình quyết tâm thực hiện trong năm 2025.

KNH CƯ AN



Đẩy chuyển sản xuất tự động hóa của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hào.

QUYNH PHỤ

Bùng sáng nhiều tuyến đường quê

Thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình "Thắp sáng đường quê". Đến nay, Quỳnh Phụ là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về số xã và số ki-lô-mét đường điện, góp phần thay đổi diện mạo các làng quê, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.



Tất cả trục đường tại xã An Tràng (Quỳnh Phụ) đều lắp đặt điện chiếu sáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Sau hơn 3 năm triển khai chương trình "Thắp sáng đường quê", đến nay huyện Quỳnh Phụ có 24 xã huyện ký tham gia thi công, lắp đặt được trên 220km đường điện, dần dần các huyện, thành phố trong tỉnh về số xã đăng ký và tiến độ thực hiện. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Chương trình "Thắp sáng đường quê" được huyện và các địa phương triển khai quyết liệt. Cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện bố trí ngân sách hỗ trợ 10 triệu đồng/km lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng đường quê cho các địa phương; nhân dân đóng thuận và ủng hộ cao nên đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi, qua đó góp phần quan trọng cải thiện hạ tầng cơ sở nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người

dân và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương trong huyện.

Cách đây 2 năm, tuyến đường thôn Trảng qua trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Tràng dài gần 1km rất hẹp, bề mặt đường rộng khoảng 4m; ban đêm không có điện chiếu sáng, nhân dân đi lại khó khăn. Từ phong trào hiến đất làm đường của người dân, giờ đây tuyến đường được mở rộng hơn 8m; cách khoảng 20m lại có điện cao áp chiếu sáng. Nhìn tuyến đường bùng sáng vào mỗi tối, bà Nguyễn Thị Hóa, 83 tuổi, thôn Trảng phấn khởi cho biết: Vài năm trước, vào buổi tối nhà nào biết nhà đấy, ít khi đến nhà nhau chơi vì không có điện chiếu sáng, ngại ra ngoài vì sợ xảy ra va chạm giao thông. Giờ đây, được tỉnh, huyện và địa phương hỗ trợ kinh phí làm đường điện

nên tôi nào điện cũng sáng đến đầu ngõ, mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ khu xóm diễn ra thường xuyên, ai nấy cũng vui vì đời sống người dân đã được nâng lên. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ thôn Trảng cho biết: Thôn trảng có 5,6km đường trục thôn. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, người dân trong thôn đều tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp điện chiếu sáng trên các tuyến đường, hộ nhiều đóng góp 3 triệu đồng, trung bình mỗi hộ đóng góp 800.000 đồng, nhờ vậy đến nay 100% các trục đường trong thôn đều có điện chiếu sáng. Từ khi có điện, giao thông thuận lợi, ít xảy ra va chạm. Ánh sáng từ các tuyến đường cũng giúp bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực, các hành vi vi phạm pháp luật, trộm cắp giảm đáng kể, mang lại sự yên tâm cho người dân.

NGUYỄN CƯỜNG

Vươn lên làm giàu từ mô hình sản xuất nông nghiệp

Từ nông dân "chân lấm, tay bùn", chị Vũ Thị Phương, thôn Nguyệt Giám, xã Minh Tân (Kiến Xương) đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó chị Phương không chỉ vươn lên trở thành gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hòa chung với không khí nhộn nhịp trên cánh đồng cùng bà con nông dân, gia đình chị Phương cũng tích cực gieo cấy để bảo đảm theo đúng lịch thời vụ của địa phương. Theo chị Phương, năm nay gia đình vẫn duy trì cấy giống lúa BC15 và TBR225 trên 10 mẫu ruộng. Chị chia sẻ: Trước đây, tôi chỉ có vài mẫu ruộng để cấy lúa. Năm 2020, người dân không còn mặn mà với nông nghiệp khiến tình trạng hoang hóa ruộng đồng ngày càng nhiều. Tôi quyết định thuê, mượn lại đất của bà con để mở rộng diện tích sản xuất. Ngoài ra, tôi cũng vay mượn để đầu tư mua máy cày, máy gặt với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Máy móc không chỉ giúp giảm công lao động mà gia đình tôi còn có thể cày, gặt thuê, phục vụ nhu cầu cho nhiều hộ dân trong xã. Với diện tích lớn và sự hỗ trợ của

máy móc, trung bình mỗi năm gia đình tôi thu hoạch được khoảng 30 tấn thóc. Bà Vũ Thị Liễu, 60 tuổi, thôn Nguyệt Giám cho biết: Vào những ngày mưa, tôi cùng một số chị em tranh thủ đi cấy thuê cho chị Phương với tiền công khoảng 300.000 đồng/ngày. Nhờ đó, tôi có thêm kinh phí để trang trải cho cuộc sống gia đình.

Không chỉ gắn bó với ruộng đồng, chị Phương còn tích cực chăn nuôi để nâng cao thu nhập cho gia đình. Năm 2021, nhận thấy mô hình nuôi bò sữa và dê cho hiệu quả kinh tế cao, chị quyết định nuôi thử nghiệm. Với kinh phí đầu tư 200 triệu đồng, chị Phương tiến hành xây dựng chuồng trại và mua con giống về nuôi. Nhờ lựa chọn nuôi giống bò sữa Mộc Châu, sức dê kháng tốt, ăn khỏe nên đàn bò của chị có trọng lượng đạt từ 5 - 6 tạ/con và cho lượng sữa nhiều. Cùng với đó, chị Phương chủ yếu sử dụng cỏ tươi và thân cây ngô ủ lên men làm thức ăn cho bò nên rất dễ nuôi. "Sau 3 năm, mô hình của tôi có 27 con dê sinh sản, 21 con bò thương phẩm và đã xuất bán vào cuối năm 2024. Từ việc nuôi bò, dê và cấy lúa, sau khi trừ các chi phí, tôi thu lãi khoảng 300 triệu đồng/năm. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tích tụ thêm

ruộng đất và đầu tư mua thêm máy cày phục vụ sản xuất. Vì vậy, tôi mong muốn các cấp, chính quyền, Hội Nông dân xã sẽ đồng hành, hỗ trợ trong quá trình triển khai các mô hình" - chị Phương cho biết thêm.

Bà Hoàng Thị Ngân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Tân đánh giá: Chị Vũ Thị Phương là 1 trong 4 hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương. Mô hình của chị cũng được Hội Nông dân huyện lựa chọn làm điểm để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Phương còn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hội viên khác cùng phát triển sản xuất. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" của xã Minh Tân ngày càng phát triển sâu rộng. Bên cạnh đó, chị cũng tích cực tham gia cùng tổ chức hội và địa phương triển khai thực hiện nhiều quá các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để chị Phương và hội viên nông dân trong xã an tâm phát triển sản xuất.

NGUYỄN TRIỆU



Mô hình nuôi dê của chị Vũ Thị Phương, xã Minh Tân (Kiến Xương) cho hiệu quả kinh tế cao.